
สรุปประเด็นส าคัญการเสวนา  
“การเลือกต้ัง’54 : นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ” 
วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  
 

การเสวนา เร่ือง “การเลือกตั้ง’54 : นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่ น” จัดขึ้นในวันอังคาร
ท่ี 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 300 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการ ผู้แทนพรรคการเมือง ส่ือมวลชน และประชาชนผู้ สนใจท่ัวไป ท้ังนี้ เวทีเสวนาได้รับเกียรติ
จากนักวิชาการและผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ตั้งประเด็น
ค าถามเก่ียวกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นต่อผู้แทนพรรคการเมือง เพื่อให้ผู้แทนพรรคการเมือง จาก 5 
พรรคการเมืองได้แสดงจุดยืนและน าเสนอนโยบายของตน  

นักวิชาการและผู้แทนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  
1) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์   

อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2) ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ  

อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3) นายสุเทพ  ชูชัยยะ  

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
4) นายชาตรี  อยู่ประเสริฐ  

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  

5) นายทนงศักดิ์  ทวีทอง  
เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  

ผู้แทนพรรคการเมือง จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  
1) นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา 
2) นายวิทยา  บูรณศิริ พรรคเพื่อไทย 
3) นายถวิล  ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์  
4) นายศุภชัย  ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย 
5) นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธ์ุ พรรคมาตุภูมิ 

 
การเสวนาคร้ังนี้ สามารถสรุปประเด็นส าคัญตามประเด็นค าถามตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้  

 



 

 

พรรคการเมือง 
ประเด็นค าถาม 

พรรคชาติไทยพัฒนา 
นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ 

พรรคเพื่อไทย 
นายวิทยา  บูรณศิริ 

พรรคประชาธิปัตย์ 
นายถวิล  ไพรสณฑ์ 

พรรคภูมิใจไทย 
นายศุภชัย  ใจสมุทร 

พรรคมาตุภูมิ 
นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ 

 
 นายสุเทพ  ชูชัยยะ : 
 
ที่ผ่านมา การกระจายอ านาจสู่ อปท. 
ยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการ หากได้เป็นรัฐบาล จะมีนโยบาย
การกระจายอ านาจสู่ อปท. อย่างไร 

ปัจจุบัน พรรคมีนโยบายที่ชัดเจนใน
เรื่องน้ีอยู่แล้ว คือ การเสริมสร้างให้ อปท . มี
ความเข้มแข็ง โดยเสนอให้ อปท . ใช้กลไก
ตามกฎหมายที่ มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่
เสียก่อน อาทิ เรื่องแหล่งรายได้ แต่หาก
ประสบปัญหาและอุปสรรคทั้งในเรื่อง
กระบวนการท างานและรายได้ ควรอาศัย
ช่องทางสมาคม อปท. ในการส่งข้อมูลให้แก่
รัฐบาลเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

มีนโยบาย 4 ประการ ดังน้ี  
 
1) จะด าเนินการถ่ายโอน 18 ภารกิจตามที่
พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
ก าหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี  
 
2) จะปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ อปท . 
ดังน้ี  
 อบต. ที่มีรายได้ต่ าว่าสิบล้านบาท จะ

ปรับรายได้ให้เป็นสิบล้านบาท  
 อบต. ที่มีรายได้ต่ ากว่ายี่สิบล้านบาท 

จะปรับรายได้ให้เป็นยี่สิบล้านบาท  
โดยงบประมาณจ านวนน้ีไม่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจตามนโยบายด้านสังคม หรือภารกิจที่
กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายให้แก่ อปท.  
 
3) การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ อปท . 
โดยจะด าเนินการผลักดันกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจที่ยังคงค้าง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภา
ผู้แท นราษฎรให้แล้วเสร็จและมีการ
ประกาศใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งจะ
เร่งเดินหน้าเรื่องสวัสดิการของบุคลากร อาทิ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  
 
4) สนับสนุนส่งเสริมให้ อปท . ที่มีความ
พร้อมควบรวมหรือยกฐานะให้เป็น อปท . 
รูปแบบพิเศษ 

พรรคจะสามารถด าเนินงานได้
อย่างต่อเน่ืองในฐานะที่เป็นรัฐบาลติดต่อกัน 
2 สมัย กล่าวคือ จะประกาศวาระการ
พิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
กระจายอ านาจและ อปท .ไว้ในการประชุม
ของคณะรัฐมนตรีได้ทันที ซ่ึงสามารถน าเข้า
สู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่ต้องน ากลับไปพิจารณาใหม่  

 
ที่ผ่านมา ในฐานะพรรคการเมือง

และ ในฐานะรัฐบาลได้ผลักดันกฎหมายที่
เก่ียวข้องหลายฉบับเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎร อาทิ ร่างประมวล
กฎหมายท้องถิ่น , กฎหมายการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น , กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่รวมเน้ือหา
เก่ียวกับ อบจ. เทศบาลและ อบต. ไว้ในฉบับ
เดียวกัน และเพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการจัดตั้ง
สหพันธ์ อปท ., กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการ
ข้าราชการท้องถิ่นที่มีเน้ือหาเรื่องกองทุน , 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสหภาพ อปท ., 
กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน , 
กฎหมายเก่ียวกับรายได้ของ อปท . อาทิ 
กฎหมายภาษีที่ดินแล ะส่ิงก่อสร้าง เพ่ือให้ 
อปท .มีรายได้หลักที่มาจากภาษี ไม่ใช่เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เพราะ จ านวนเงินจะไม่
แน่นอนตามความสามารถในการจัดเก็บ 

เน่ืองจากพรรคได้ดูแลรับผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทยในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่
ผ่านมา จึงทราบถึงบทบาทของ อปท . เป็น
อย่างดี และเห็นด้วยกับการกระจายอ านาจสู่ 
อปท. หากได้เป็นรัฐบาล พรรคมีนโยบาย 3 
ประการ ดังน้ี  

 
1) พรรคจะสนับสนุนบทบาทของ อปท . ใน
การพัฒนาท้องถิ่น และ จะสนับสนุนบทบาท
ราชการบริหารส่วนกลางใ ห้บริหารงาน ใน
ระดับประเทศ ประกอบกับ รัฐและท้องถิ่น
ต้องมีการประสานการท างานร่วมกัน โดยรัฐ
ให้การสนับสนุนส่ง เสริมท้องถิ่น และมีการ
แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน  นอกจากน้ี พรรค
ยังจะสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นด้วย 

  
2) พรรคจะก าหนดสัดส่วนรายได้ ของ อปท . 
ให้ได้ร้อยละ 35 ของรายได้รัฐบาล  ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี โดยให้ อปท . สามารถรับ
งบประมาณจากส านักงบประมาณได้โดยตรง 
ซ่ึงพรรคยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า อปท . แต่ละ
แห่งมีความสามารถในการจัดเก็บภาษีได้ไม่
เท่ากัน รัฐจึงจะอุดหนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
ให้แก่ อปท. แต่ละแห่งตามความเหมาะสม 
 
3) ส่งเสริมให้ อปท . มีภารกิจในเรื่องการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ โดย
รัฐบ าลจะอุดหนุนงบประมาณให้แก่ทุก 
จังหวัดยกเว้น กทม. เป็นจ านวนเงินหน่ึงร้อย
ล้านบาทต่อจังหวัด เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น เน่ืองจากที่ผ่านมา กระทรวง
เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจน้ี  ส่งผลให้การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่เหมาะสม และ
งบประมาณที่สนับสนุนให้อาจกระจายไม่
ทั่วถึงทุกจังหวัดในสัดส่วนที่เหมาะสม 

มีนโยบาย 3 ประการ ดังน้ี  
 
1) การกระจายอ านาจสู่ อปท . ควรมีการ
กระจายงบประมาณไปพร้อมกันด้วย เพ่ือให้  
อปท. สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

 
2) ส่งเสริมภารกิจของ อปท . ในการจัด
การศึกษาที่ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียม
กันในโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ทุกคน 
เน่ืองจากปัจจุบัน เด็กยากจนในชนบทมักไม่
มีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่มีมาตรฐาน อัน
ส่งผลให้ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี
มาตรฐานดีได้ ดังน้ัน พรรคจะส่งเสริม
สนับสนุนให้ อปท . ซ่ึงมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด มี ภารกิจในการ
จัดการเรียนการสอนพิเศษเพ่ิมเติมให้แก่เด็ก
ยากจน เพ่ือให้สามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มี
มาตรฐานดีได้ ซ่ึงจะเป็นการยกระดับโอกาส
ในสังคมของเด็กต่อไป หรือกล่าวได้ว่า 
พรรคจะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กยากจนมี
โอกาสในการเข้าถึงสถา บันการศึกษาที่มี
มาตรฐานดีเพ่ือ ให้ได้รับโอกาสที่ดีในสังคม
ต่อไป   
 
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพราะเห็นว่าเป็นแนวทาง
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ดีที่สุด  



 

พรรคการเมือง 
ประเด็นค าถาม 

พรรคชาติไทยพัฒนา 
นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ 

พรรคเพื่อไทย 
นายวิทยา  บูรณศิริ 

พรรคประชาธิปัตย์ 
นายถวิล  ไพรสณฑ์ 

พรรคภูมิใจไทย 
นายศุภชัย  ใจสมุทร 

พรรคมาตุภูมิ 
นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ 

 
 ดร.วีระศักด์ิ  เครือเทพ : มี 3 ค าถาม 
ดังน้ี 
 
1) พรรคการเมืองมีแนวคิดเร่ืองการ
ปกครองตนเองในระดับจังหวัดหรือไม่ 
อย่างไร  
 
2) พรรคการเมืองมีแนวทางอย่างไรที่จะ
ช่วยให้ อปท . มีอิสระในการปกครอง
ตนเอง โดยหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์ 
 
3) หากได้เป็นรัฐบาลและพบว่าราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่
ส่งเสริมต่อการกระจายอ านาจและความ
เป็นอิสระของ อปท . รัฐบาลจะมีแนวทาง
ในการจัดการเร่ืองน้ีอย่างไร   

 

1) พรรคมีแนวคิดส่งเสริมให้จังหวัดยกฐานะ
เป็น อปท. รูปแบบพิเศษ เช่นเดียวกับ กทม . 
แต่เห็นว่าควรเริ่มท าในจังหวัดที่มีความพร้อม
เสียก่อนแล้วจึงขยายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ทั่ว
ประเทศ โดยให้จังหวัด บอกถึงความพร้อม
ของตนเองแก่รัฐบาล  
 
2) พรรคเห็นว่า ปัจจุบัน อปท. ยังไม่มีความ
เป็นอิสระในการปกครองตนเองอย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการปกครองส่วนภูมิภาคค่อนข้าง
จะเป็นอุปสรรคส าคัญ ดังน้ัน แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ีคือ ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคควรปรับเปล่ียนบทบาทจากการ
ควบคุมเป็นการก ากับดูแล เท่าน้ัน ประกอบ
กับอาศัยวัฒนธรรมไทยในการประสานงาน
ระหว่างกัน อาทิ การประนีประนอม เป็นต้น 

พรรคเห็นว่า อปท. จะมีอิสระในการ
ปกครองตนเองได้ ต่อเมื่อ 
 อปท . ไม่ตอบสนองต่อค าขอของ

ราชการส่วนภูมิภาคในทุกเรื่อง เน่ืองด้วย
ความเกรงใจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว 
 รัฐบาลควรมีความชัดเจนเรื่องสัดส่วน

การแบ่งรายได้จากภาษี ขณะที่ อปท . ควร
พิจารณาว่า ปัจจุบันสามารถจัดเก็บภาษีส่วน
ใดเพ่ิมเติมได้อีกบ้างตามอ านาจกฎหมายที่มี
อยู่ในปัจจุบัน  
 กระทรวงมหาดไทยควรทบทวน

บทบาทตนเองให้อยู่ในฐานะผู้ก ากับดูแลอปท . 
และกระท าเท่าที่จ าเป็น 

 
นอกจากน้ี โครงสร้างระบบราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคจะมีขนาดเล็กลงได้ 
ต่อเมื่อ  
 ราชก ารบริหารส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 
อปท.  

 ผู้บริหารประเทศต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีวิสัยทัศน์เรื่องการกระจายอ านาจ 
อาทิ การกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นที่จะถึง
มือประชาชนได้ง่ายและรวดเร็วคือ การให้
งบประมาณแก่ อปท. โดยตรง โดยไม่ส่งผ่าน
ไปยังหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ซ่ึงมีกระบวนการหลายขั้นตอน 

อุปสรรคส าคัญประการหน่ึงในการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น คือ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ที่มีเน้ือหากล่าวถึงการ
ปรับปรุงระบบราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้มี
ความเข้มแข็ง โดยให้มีงบประมาณพัฒนา
จังหวั ด ประกอบกับที่ผ่านมามีนโยบาย
ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีลักษณะเป็น
ผู้น าแบบซีอีโอ ซ่ึงในทางปฏิบัติ ผู้ว่าฯ มี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเพียงสองปี
เท่าน้ัน จึงมักไม่มีนโยบายใดๆ ในการพัฒนา
จังหวัด อันส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 

  
นอกจากน้ี อุปสรรคที่ส าคัญอีก

ประการหน่ึงคือ ราชการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคไม่ยอมถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 
อปท. แม้ว่าในบางภารกิจ อปท . มีศักยภาพ
และความพร้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าก็ตาม แม้ว่า 
อปท. ต้องการรับผิดชอบในบางภารกิจแต่ก็
ไม่สามารถกระท าได้เน่ืองจากเป็ นอ านาจ
หน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ทั้งที่ราชการบริหารส่วนกลางควรมี
บทบาทหน้าที่ระดับประเทศ อาทิ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความ
ยุติธรรม เป็นต้น  

 
พรรคจึงเห็นว่า ทุกพรรคการเมืองควร

ให้ความส าคัญกับเรื่องการกระจายอ านาจ 
ประกอบกับ อปท . ต้องไม่ ปฏิบัติงานภายใต้
วัฒนธรรมความเกรงใจหรือค านึงถึง
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้ง อปท . ควร
ร่วมแรงร่วมใจผลักดันการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นไม่ว่าจะในรูปของกฎหมาย ระเบียบ 
งบประมาณ ฯลฯ 

การกระจายอ านาจสู่ อปท . อาจ
ไม่สามารถกระท าได้ทัน ทีทันใด เพราะ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ราชการบริหาร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังควรหวงอ านาจ
ของตนอยู่ 

อย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจ
สู่ อปท. ควรกระท าควบคู่ไปพร้อมกับ 
 การเพ่ิมอ านาจให้แก่ อปท . ทั้งใน

ด้านการคลังและบุคลากร  
 การขยายฐานภาษีให้ อปท . มีอิสระ

ในการจัดเก็บอย่างเต็มที่  
 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นควรมี
ลักษณะส่งเสริมซ่ึงกันและกัน โดยลดอ านาจ
ของราชการส่วนภูมิภาคลง ซ่ึงพรรคคิดว่า 
ปัจจุบันภาคราชการมีความพร้อมในการ
ปรับตัวพอสมควร และพรรคตั้งใจที่จะ
สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องน้ีอย่างเต็มที่  
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐ รวมทั้ง
ในลักษณะของการจัดประชาคม พร้อมทั้ง
สถาบันวิชาการให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้าน
องค์ความรู้   

1) โดยส่วนตัวติดตามแนวคิดเรื่องการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด  
ขณะที่ยอมรับว่า พรรคมาตุภูมิเป็นพรรค
การเมืองขนาดเล็ก การผลักดันให้มีการ
ปกครองตนเองในระดับจังหวัดจึงอาจเป็น
เรื่องที่พรรคสามารถกระท าได้ยาก แต่พรรค
เห็นว่า ท้องถิ่นเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา 
ไม่เห็น อปท. เป็นเพียงฐานเสียงทางการเมือง
เท่าน้ัน พรรคจึงให้ความส าคัญในเรื่องการจัด
การศึกษาในท้องถิ่นของ อปท. โดยมุ่งหวังให้
การศึกษาในท้องถิ่นมีมาตรฐาน อันส่งผลให้
เด็กและเยาวชนที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่นของตนเอง
แล้ว ยังคงท างานและพัฒนาท้องถิ่นของตน
ต่อไป ซ่ึงแนวทางเช่นน้ีนับเป็นการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น โดยลดความเป็นศูนย์ก ลาง
ของเมืองหลวงได้อีกแนวทางหน่ึง 
 
2) ปัจจุบัน ยอมรับว่าระบบอุปถัมภ์ใน
สังคมไทยยังมีอยู่มาก อันเป็นสาเหตุส าคัญ
ประการหน่ึงของการคอร์รัปช่ันที่ส่งผลให้
งบประมาณกระจายลงสู่ท้องถิ่นลดน้อยลงไป 
ขณะที่ อปท . เป็นสถาบันทางการเมืองที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากในลักษณะของ
ความเป็นเครือญาติ จึงมักไม่ค่อยมีการทุจริต
คอร์รัปช่ัน  

 
3) ปัจจุบัน ราชการบริหารส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคยังคงหวงอ านาจที่มีในระบบราชการ 
และไม่ยินยอมให้โครงสร้างองค์กรมีขนาดเล็ก
ลง ซ่ึงส่งผลให้กลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่
ท างานล่าช้า ขณะที่ อปท. มีศักยภาพมากขึ้น 
อาทิ ผู้ บริหารท้องถิ่นมีการศึกษาระดับสูง 
เป็นต้น พรรคจึงเห็นควรให้ระบบราชการไม่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 



 

พรรคการเมือง 
ประเด็นค าถาม 

พรรคชาติไทยพัฒนา 
นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ 

พรรคเพื่อไทย 
นายวิทยา  บูรณศิริ 

พรรคประชาธิปัตย์ 
นายถวิล  ไพรสณฑ์ 

พรรคภูมิใจไทย 
นายศุภชัย  ใจสมุทร 

พรรคมาตุภูมิ 
นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ 

 
 นายทนงศักด์ิ  ทวีทอง :  
 

เรียกร้องให้รัฐบาลค านึงถึงเร่ือง

การก าหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท .  ต่อ

รายได้ของรัฐบาล ซ่ึง อปท . ไม่เรียกร้อง

จ านวน งบประมาณ ที่เพิ่ม ข้ึน  แต่ขอให้

รัฐบาลไม่ปรับลดลง เพราะที่ผ่านมาปัญหา

ที่พบมากที่สุดคือ การแปรญัตติปรับลด

งบประมาณ และการขอเงินอุดหนุนจาก

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

อีกทั้งยัง ตั้งประเด็นค าถามถึง
โอกาสและความเป็นไปได้ของ อปท . ที่จะ
จัดเก็บภาษีด้วยตนเองและลดการพึ่งพา
เงินอุดหนุนจากรัฐ 

 

พรรคเห็นว่า การ พิจารณาปรับลด
งบประมาณไม่ได้กระท าเฉพาะในส่วน
งบประมาณของ อปท . เท่าน้ัน แต่รวมถึง
งบประมาณของหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ด้วย อย่างไรก็ตาม อปท . สามารถ เสนอ
โครงการต่างๆ เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม
ได้ ซ่ึงถือเป็นช่องทางในการดึงงบประมาณลง
สู่ท้องถิ่นได้อีกช่องทางหน่ึง  

การที่ อปท. ไม่สามารถจัดเก็บภาษี
ในท้องถิ่นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจเน่ือง
ด้วยความไม่คุ้มค่าในการจัดเก็บและความ
กังวลต่อฐานเสียงทางการเมือง อาทิ ภาษี
โรงแรมอาจไม่คุ้มค่าในการจัดเก็บส าหรับ 
อปท. บางแห่ง เพราะในพ้ืนที่มีโรงแรมจ านวน
น้อย อย่างไรก็ ตาม พรรคขอเสนอแนะให้ 
อปท. ด าเนินการเก็บภาษีอย่างเต็มที่โดยใช้
มาตรการจูงใจให้มีการจ่ายภาษี อาทิ มีก าร
เจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการ ในท้องถิ่นถึง
การน าภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอด  
โดยสนับสนุนด้าน การท่องเที่ยว เพ่ือให้มี
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น เกิด การใช้ จ่าย
หมุนเวียนภายในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 

พรรคจะด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่อง
รายได้ของ อปท. ดังน้ี  
 จะแก้ไขอ านาจการจัดเก็บภาษีของ อปท . 
เพ่ือให้ อปท . มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เพราะที่
ผ่านมาดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจใน
การจัดเก็บภาษีเท่ าที่ควร อาทิ การจัดเก็บ
ภาษีล้อเล่ือน ซ่ึงรัฐต้องน าส่งรายได้ทั้งหมด
ให้แก่ อปท . แต่กลับมีการค้างจ่ายภาษีเป็น
จ านวนมาก  
 จะรีบด าเนินการแก้ไขนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่มีการลดภาษีที่ดินจากเดิมในอัตรา
ร้อยละ 2 เป็นอัตราร้อยละ 0.01 เน่ืองจากเป็น
อีกหน่ึงสาเหตุส าคัญที่ ส่งผลให้รายได้ของ 
อปท. ลดลง  
 เห็นควรให้มีมาตรการก าหนดฐานภาษีที่
ชัดเจน และมีมาตรการให้ผู้ประกอบ การใน
พ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เสียภาษีให้แก่ อปท .
ในพ้ืนที่ โดยจะยกเลิกการเสียภาษีที่
กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว  
 จะก าหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ให้เป็น
อัตราร้อยละ 25 ของรายได้รัฐบาล โดย
งบประมาณจะส่งตรงให้ อปท. ซ่ึงงบประมาณ
ในส่วนน้ีจะไม่รวมเงินอุดหนุน ของ รัฐ และ
งบประมาณตามภารกิจนโยบายด้านสังคม  
 เน้นย้ าการปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของ 
อปท . โดยให้ อบต . ที่มีรายได้ต่ าว่าสิบล้าน
บาท ปรับรายได้เป็นสิบล้านบาท และ อบต. ที่
มีรายได้ต่ ากว่ายี่สิบล้านบาท ปรับรายได้เป็น
ยี่สิบล้านบาท  

พรรคมีนโยบายปรับปรุงรายได้ของ 
อปท. ให้เพ่ิมมากขึ้น โดยไม่ เพ่ิม สัดส่วนเงิน
อุดหนุนของรัฐ แต่จะแก้ไข กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับรายได้ของ อปท. และเสริมสร้าง
มาตรการด้านอ่ืนๆ ดังน้ี  
 จะก าหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท . ให้มี
อัตราที่สูงขึ้น คือ ร้อยละ 35 ของรายได้
รัฐบาล ภายในระยะเวลา 5 ปี จากปี 2554 ที่
อัตรารายได้ของ อปท. คือ ร้อยละ 26  
 จะแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้แก่ อปท . โดยขยายสัดส่วนอัตรา
ภาษี อาทิ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีส่ิงก่อสร้าง 
ฯลฯ 
 ส่งเสริมให้มีการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพราะ อปท. จะมีรายได้ในการพัฒนาเพ่ิมมาก
ขึ้น  
 ส่งเสริมให้ อปท. จัดเก็บภาษีอย่างเต็มที่ 
โดยไม่กังวลต่อคะแนนนิยมที่เป็นฐานเสียง
ทางการเมือง  
 

พรรคมีนโยบายเพ่ิมรายได้ให้แก่ 
อปท. ดังน้ี 
 จะเพ่ิมสัดส่วนรายได้ของ อปท. ให้มีอัตรา
ร้อยละ 35 ของรายได้ รัฐบาล ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี และ ให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แยกจาก เงินอุดหนุนทั่วไป โดย อปท . รับ
งบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง 
 จะแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีของ อปท . 
ทั้งเรื่องการประเมินราคาไม่สมเหตุผลและการ
จัดเก็บ ภาษี ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในส่วน
ของ ภาษีป้ายและ ภาษีโรงเ รือน  ภายใต้
ข้อจ ากัดของศักยภาพในการจัดเก็บภาษีและ
บริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ซ่ึงรัฐบาล จะให้เงิน
อุดหนุน แก่ อปท . แต่ละแห่ง ในจ านวนที่ ไม่
เท่ากันตามความเหมาะสมต่อไป 
 จะแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้แก่ อปท. โดยให้ อปท . มีอ านาจใน
การจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากขึ้น กระทั่งรายได้ที่ 
อปท. สามารถจัดเก็บได้เองน้ีกลายเป็นแหล่ง
รายได้หลักของ อปท . ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ อปท. ได้ในอีกทางหน่ึง  

อยากให้ อปท . ท าความเข้าใจว่า 
การแปรญัตติปรับลดงบประมาณเป็นการ
กระท าของบุคคล ซ่ึงไม่ได้กระท าในนามพรรค
การเมือง แต่อ ย่างใด  โดย อปท . สามารถดู
เหตุผลประกอบการพิจารณาได้จากรายงาน
การประชุม อย่างไรก็ตาม พรรคเช่ือว่า อปท . 
จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องอาศัยทั้ง
อ านาจและงบประมาณ  

 



 

พรรคการเมือง 
ประเด็นค าถาม 

พรรคชาติไทยพัฒนา 
นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ 

พรรคเพื่อไทย 
นายวิทยา  บูรณศิริ 

พรรคประชาธิปัตย์ 
นายถวิล  ไพรสณฑ์ 

พรรคภูมิใจไทย 
นายศุภชัย  ใจสมุทร 

พรรคมาตุภูมิ 
นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ 

 
 ศ. ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ : มี 2 
ค าถาม ดังน้ี 
 
1) พรรคการเมืองมีนโยบายการใช้จ่าย
เป็นจ านวนมาก หากได้เป็นรัฐบาล จะ มี
วิธีการหารายได้เพื่อน ามาเป็นงบประมาณ
ได้อย่างไร โดยจะเลือกวิธีการกู้เงินหรือ
การเก็บภาษีเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
2) พรรคการเมืองมีแผนการ ขยายฐาน
ภาษีของ อปท . ให้กว้างมากข้ึนหรือไม่ 
เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลัง
และการบริหารงานให้แก่ อปท.  

 

1) รัฐบาลต้องกู้เงิน หากมคีวามจ าเป็นต้องท า

ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มาก ขึ้น ซ่ึงประเด็น

ส าคัญไม่ได้อยู่ที่การด าเนินการกู้เงิน หรือไม่  

แต่อยู่ที่ความสามารถในการใช้เงินคืนมากกว่า  

2) พรรคมีแนวคิดชัดเจนในเรื่องการขยาย
ฐานภาษีของ อปท . ให้กว้างขึ้น และเห็นว่า 

เรื่องดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง 

เน่ืองจากสถานการณ์การกระจายอ านาจสู่ 

อปท. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2540 

ได้พยายามลดขนาดโครงสร้างราชการบริหาร

ส่วนกลาง มีการถ่ายโอนภารกิจ ที่ อปท . มี

ศักยภาพความพร้อม รวมทั้งมีการอุดหนุน

เงินให้แก่ อปท. ในภารกิจที่ได้รับมอบอ านาจ

ให้ปฏิบัติงานแทน 

1) มีกฎหมายก าหนดเรื่องรายได้ของรัฐบาล

ไว้ชัดเจนอยู่แล้วทั้งในส่วนรายรับและรายจ่าย  

2) การขยายฐานภาษี ของ อปท . ให้

ครอบคลุมกว้างขึ้น ต้องสอดคล้องกับ ภารกิจ

หน้าที่ของ อปท . แต่ละแห่ง รวมทั้งบริบท
พ้ืนที่ ทั้ง ในเรื่องของเศรษฐกิจ และ การ

ประกอบการ ประกอบกับวิสัยทัศน์ผู้น า

ประเทศ ในการจัดตั้ง อปท . รูปแบบพิเศษ 

หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อันจะส่งผลให้ อปท. 

รูปแบบพิเศษมีภารกิจหน้าที่พิเศษเพ่ิมเติมขึ้น

จาก อปท. ทั่วไป รวมทั้ง การก าหนดสัดส่วน

ภาษีระหว่าง รัฐและ อปท . ล้วนเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ต้องพิจารณาในการขยายฐานภาษี

ของ อปท.  

พรรค เห็นว่าการจัดเก็บภ าษีถือเป็น

แหล่งรายได้หลักของ อปท . เพราะ เงิน

อุดหนุนจากรัฐค่อนข้างไม่มีความแน่นอน 

พรรคจึงเห็นด้วยกับการเพ่ิมสัดส่วนภาษี

ให้แก่ อปท . ประกอบกับการขยายฐานภาษี

ของ อปท . ให้กว้างขึ้น ซ่ึงที่ผ่านมาพรรคได้

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมไปแล้วส่วนหน่ึง
คือ การออกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขยาย

ฐานภาษี อีกทั้ง การริเริ่มจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในสามจังหวัดชายแดนใต้น่าจะเป็นอีก

หน่ึงช่องทางในการเพ่ิมรายได้ให้แก่ อปท. ใน

เขตพ้ืนที่น้ัน  

1) รัฐบาล มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีซ่ึง

สามารถประมาณการตัวเลขได้ในแต่ละปี 

อย่างไรก็ตาม พรรคเห็นว่า รัฐบาลควรจัดเก็บ

ภาษีให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพ่ือให้มีรายได้

เพ่ิมมากขึ้นทางหน่ึง นอกจากน้ีรัฐบาลยังมี

รายได้จากการส่งออกสินค้า และการค้าขาย

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบในอีก
ไม่ก่ีปีข้างหน้า จะเกิดประชาคมอาเซียน อัน

จะส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงมากมาย

โดยเฉพาะในเรื่องรายได้ของประเทศ เพราะ

จะมีการลงทุนและการค้าขายระหว่างประเทศ

สมาชิกอย่างเสรีมากขึ้น รัฐบาลจึงควร

ตระหนักและเตรียมความพร้อมต่อ

สถานการณ์เช่นน้ีด้วย  

2) พรรคเห็นด้วยกับการขยายฐานภาษีของ 

อปท . ให้กว้างมากขึ้น ประกอบกับการเพ่ิม

รายได้ให้แก่ อปท . ในช่องทางอ่ืนคือ หา ก 

อปท. ใดสามารถจัดเก็บภาษีได้ในจ านวนมาก 

รัฐควรแบ่งภาษีให้แก่ อปท.แห่งน้ัน ในสัดส่วน

ที่มากกว่าแห่งอ่ืน ขณะที่ อปท . ใดสามารถ

จัดเก็บภาษีได้น้อย รัฐก็ควรอุดหนุนเงิน

เพ่ิมเติมให้ ประกอบกับการจัดตั้ง อปท . 

รูปแบบพิเศษยังจะท าให้ อปท. ขยายฐานการ

จัดเก็บภาษีได้กว้างมากขึ้นด้วย 

1) พรรค มาตุภูมิเป็นเพียงพรรคการเมือง

เดียวที่ไม่มีนโยบายประชานิยม อันเป็นผลให้

รายจ่ายของรัฐบาลลดลงหากเทียบกับรัฐบาล

จากพรรคการเมืองอ่ืน  ซ่ึงมองในมุมกลับกัน

ถือว่าพรรคมาตุภูมิได้เพ่ิมรายได้ให้แก่รัฐบาล 

นอกจากน้ีพรรคขอเสน อแนวทางในการเพ่ิม

รายได้ให้แก่รัฐ บาลด้วยการลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และส่งเสริมให้สามจังหวัดชายแ ดนภาคใต้

กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติด้วย การใช้ ความ

เข้าใจในศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการเพ่ิม

รายได้ให้แก่ประเทศ เพราะแต่เดิมสามจังหวัด

ชายแด นภาคใต้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ช่ือเสียงของไทย และน ารายได้เข้าสู่ประเทศ

เป็นจ านวนมาก  
 

ช่องทางการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศ

อีกประการหน่ึงคือ การลงทุนของประเทศโลก

มุสลิม อาทิ ซาอุดิอาระเบีย โดยใช้บุคคล ที่มี

ความเข้าใจในศาสนาและวัฒนธรรม เช่ื อม

ความสัมพันธ์อันดีต่ อกัน ท าให้ประเทศโลก

มุสลิม วาง ใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ

ไทย เพราะปัจจุบันประเทศเหล่าน้ีไม่กล้า
ลงทุนในประเทศโลกตะวันตกเพราะความ

กังวลในเรื่องของความแตกต่างทางศาสนา

และวัฒนธรรม  



 

พรรคการเมือง 
ประเด็นค าถาม 

พรรคชาติไทยพัฒนา 
นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ 

พรรคเพื่อไทย 
นายวิทยา  บูรณศิริ 

พรรคประชาธิปัตย์ 
นายถวิล  ไพรสณฑ์ 

พรรคภูมิใจไทย 
นายศุภชัย  ใจสมุทร 

พรรคมาตุภูมิ 
นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ 

 
 นายชาตรี  อยู่ประเสริฐ  :  
 

หากพิจารณา อปท . ในฐานะนิติรัฐ 
กฎหมายจึงเป็นกลไกที่มีความส าคัญมาก
ประการหน่ึงไม่น้อยกว่าเร่ืองรายได้ จึงขอ
เรียกร้องต่อพรรคการเมืองให้ผลักดัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
อ านาจและการปกครองท้องถ่ินตามที่ระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 2550 ให้มีการตรา
กฎหมายภายในสองปีนับแต่วันที่แถลง
นโยบายต่อสภา รวมถึงการแก้ไขปัญหา
วัฒนธรรมการครอบง าส่ังการของราชการ
บริหารส่วนกลางที่เกินเลยขอ บเขตการ
ก ากับดูแล อปท. ด้วย  
 


หากได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก็ยินดีที่เสนอกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่นเข้าสู่สภา ผู้แทนราษฎร  แต่
กระบวนการในการพิจารณากฎหมายค่อนข้าง
ใช้ระยะเวลานานมาก บางกรณี แม้ว่ามีการ
บรรจุวาระการพิจารณากฎหมายเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายใน
ระยะเวลา 4 ปี เน่ืองจากมีการขอเล่ือนวาระ
การพิจารณากฎหมายฉบับอ่ืนเข้ามาแทรก
ก่อน  

 

ขั้นตอนการพิจารณากฎหมาย
เก่ียวกับการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญประการ
หน่ึงคือ การสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อขั ดข้องจากกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลัง ดังน้ันพรรคเห็นว่า การ
แก้ไขเน้ือหากฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าการแก้ไข
ทีเดียวทั้งฉบับ เพราะอาจถูกต่อต้านจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ซ่ึงข้าราชการ
ประจ าจะเป็นผู้อธิบายถึงหลักการและเหตุผล
ในขั้นต อนก ารพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาด้วย ดังน้ัน พรรคจึงขอเสนอแนะว่า 
สมาคม อปท. ควรเคล่ือนไหวติดตามการ ตรา
หรือแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด
ด้วยตนเอง โดยให้เหตุผลสนับสนุน ประกอบ
ไว้อย่างชัดเจน 

 

การบังคับใช้กฎหมายของประเทศ
ไทยยังไม่จริงจัง มักขึ้นอยู่กับตัวผูบ้ังคับใช้ จึง
ส่งผลให้กฎหมายไม่มีความศักด์ิสิทธิ์ ดังน้ัน 
อปท . ควรพยายามด าเนินการให้ผู้บังคับใช้
กฎหมายที่เก่ียวข้องด าเนินการอย่างจริงจัง
ด้วย  

(ไมได้ตอบค ำถำมในประเด็นน้ี เน่ืองจำก ติด
ภำรกิจ จึงจ ำเป็นต้องออกจำกกำรเสวนำก่อน) 

พรรคไม่ขัดข้องต่อแนวคิดที่สมาคม 
อปท . ได้เสนอมา แต่ขอเสริมให้เห็นภาพว่า 
ขั้นตอนการเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร นอกจากต้องให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับรองแล้ว หากเป็นเรื่ อง
ที่เก่ียวกับการเงิน ต้องส่งกฎหมายฉบับน้ันไป
ยังส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพ่ือ
สอบถามถึงความคิดเห็น และโดยส่วนใหญ่มัก
มีปัญหาขัดข้อง ในรายละเอียดเสมอ  ดังน้ัน 
หากได้รัฐบาลจาก การเลือกตั้งครั้งน้ี อปท . 
ต้องรวมพลังกันเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดัน
กฎหมายที่เก่ียวข้องเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยใช้อ านาจตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และ
ขอแรงสนับสนุนจากพร รคการเมือง ปัจจุบัน
ร่างกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะการจัดตั้ง 
อปท. รูปแบบพิเศษหลายแห่งก าลังเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงร่าง
กฎหมายเหล่าน้ีได้ให้อ านาจแก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นไว้ค่อนข้างมาก พรรคจึงอยาก
สนับสนุนในเรื่องน้ี เพราะต้องการให้ อปท . มี
อิสระในการปกคร องตนเอง และ ค่อยๆ ลด
บทบาท ของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ลง
กระทั่งสามารถยกเลิกการปกครองส่วน
ภูมิภาคได้ภายในระยะเวลา 20 ปี 

พรรคอยากเห็นความชัดเจนในเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท . 
และสภาที่ปรึกษาการปกครองท้องถิ่นที่จะ
จัดตั้งขึ้น หากไม่มีความซ้ าซ้อนกัน ก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งและจะให้การสนับสนุน
ต่อไป 

ประเด็นส าคัญในการปกครอง
ท้องถิ่นอีกประเด็นหน่ึงคือ การสร้างมาตรฐาน
การก ากับดูแล อปท.   

พรรคมีคณะท างาน ที่ท าหน้าที่
ขับเคล่ือนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะ และ พร้อม ที่จะ
สนับสนุนผลักดันเรื่องน้ีอย่างเต็มที่ต่อไป 

การเสนอกฎหมายเข้าสู่สภา
ผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องที่สามารถกระท าได้ง่าย 
แต่กระบวนการในการพิจารณาค่อนข้างใช้
ระยะเวลานาน  ซ่ึงหน่ึงในขั้นตอนที่ส าคัญคือ 
การสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ที่เก่ียวข้อง กับกฎหมา ยใน
เรื่องน้ันๆ ซ่ึงที่ผ่านมาหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง มักมีข้อทักท้วงและไม่เห็นด้วยกับ
เน้ือหาสาระของกฎหมายหลายฉบับ สภา
ผู้แทนราษฎรจึงไม่รับรองกฎหมายฉบับน้ัน  

 


